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17ธ.ค.61 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
และคณะกรรมการผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค. ว่า
ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงเรื่องค่าลิขสิทธิ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีการจัดพิมพ์แบบเรียนก็จะต้องมีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เขียนหนังสือเรียนจำนวนร้อยละ 3
จากการพิมพ์แบบเรียนทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีมูลค่าหลายร้อยล้านบาท

“ฝ่ายกฎหมายของผมมีข้อท้วงติงว่า ในเมื่อ สพฐ.เป็นผู้ว่าจ้างให้นักเขียนมาแต่งตำราเรียนให้
แต่สาเหตุใดลิขสิทธิ์จึงไม่ตกเป็นของ สพฐ.อีกทั้งยังต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทุกปี
รวมถึงค่าลิขสิทธิ์ยังตกเป็นมรดกของทายาทนักเขียนด้วย
นอกจากนี้ผมยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที้ผู้เขียนได้รับค่าลิขสิทธิ์จำนวนร้อยละ 3
นั้นจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่มีการปรับตำราเรียนหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้หมายความว่ามีการทุจริตแต่ต้องการให้มีการดำเนินการอย่างเป็นธรรม ดังนั้นจึงมอบให้
สพฐ.ไปดูในสัญญาว่ามีการระบุในสัญญาจ้างหรือไม่ รวมถึงที่
สพฐ.ให้เหตุผลว่าการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าเป็นการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ไร
ขณะเดียวกันยังให้ สพฐ.ไปแก้ไขด้วยว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนมีการพิมพ์ผิด จนได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งด้วย
โดยผมเชื่อว่าหากแก้ไขเรื่องค่าลิขสิทธิ์นี้ได้จะทำให้ราคาหนังสือถูกลงและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง”
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